

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.22 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.10 – 30.30 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.22 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.30 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาททรงตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.25% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

* โดยภาพรวมเศรษฐกิจในปี 63 ที่กนง.ปรับลงมาเหลือเพียง 2.8% จากเดิม 3.3% มาจากความเสี่ยงต่างๆทั้งในเรื่องการส่งออกที่หดตัว การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวดเร็วตามคาด และการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งมองว่ากนง.ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าหรือไม่ แต่มองว่ามีโอกาสที่กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยลงต่อไปในปีหน้าหากเศรษฐกิจแย่งกว่าที่ประเมินไว้

* สำหรับค่าเงินบาท กนง.มองว่าทิศทางค่าเงินบาทน่าจะอ่อนลง อาจไม่หลุด 30.00 บาท จากกฎเกณฑ์ที่ ธปท.ได้ออกมาช่วยแก้ปัญหาบาทแข็งค่า ประกอบกับการที่ธนาคารกรุงเทพเข้าซื้อธนาคารที่อินโดนีเซีย ซึ่งจะทำให้มีดีมานด์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศมากขึ้น แต่ทั้งนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังสูงก็ยังเป็นปัจจัยกดดันบาทแข็งค่าอยู่

"สำหรับภักสิกรมองว่ากรอบเงินบาทในช่วงปลายปีนี้จะอยู่ที่ 30.10-30.30 บาท และมองว่าปีหน้ายังมีแรงกดดันที่ทำให้บาทแข็งค่าต่อ หากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ดี หากส่งออกไม่ดีลงทุนในประเทศก็จะไม่ดี การลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่ความไม่แน่นอน เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณ 63 ยังไม่ผ่าน หากการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มาอีกดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะยิ่งสูงกลายเป็นส่งออกมากกว่านำเข้าอยู่ดี" เขากล่าว

* สำหรับประเด็นต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติ 229 ต่อ 198 เสียงถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาฐานขัดขวางการทำงานของสภาองเกรส ไม่ก็หน้าที่หลังมีมติ 230 ต่อ 197 เสียงในการถอดถอนปธน.ทรัมป์ฐานใช้อำนาจในทางที่ผิดจากการกดดันให้ยูเครนสอบสวนนายโจ ไบเดน คู่แข่งทางการเมืองจากพรรคโมแครต ซึ่งหลังจากนี้วุฒิสภาจะเปิดการไต่สวนเพื่อตัดสินใจว่าเขาจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ในการลงมติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรครีพับลิกัน ต้องติดตามผลคดีนี้

* แต่ทั้งนี้มองว่าประเด็นนี้ไม่ได้กระทบต่อ Sentiment ของตลาดการเงินมากเนื่องจากตลาดมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะถอดถอนทรัมป์ และวานนี้เมื่อดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทั้งระยะสั้นและยาวจะเห็นว่าปรับขึ้นทั้งหมด และดอลลาร์ก็แข็งค่า ตลาดจะตีความเรื่องของ Trade war ที่มีความชัดเจนมากขึ้นมากกว่า

* ขณะที่ในวันนี้ต้องติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนนโยบายการเงินเช่นเดียวกัน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำเพื่อการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.35 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.40
- * วันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,452.97 ล้านบาท
- * วันนี้ นักลงทุนต่างชาติลบสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -690.58 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐวันนี้เท่ากับ 30.249 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้